

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẮK HÀ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX

Đắk Hà, ngày tháng năm

V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ cuối năm học 2022-2023 và tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong thời gian hè năm 2023

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội;
- UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện;
- Huyện đoàn Đắk Hà;
- Đảng ủy các xã, thị trấn;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Căn cứ Công văn số 919/SLĐT BXH-TEBĐGPCTNXH, ngày 12/5/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum về việc đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước cho trẻ em và báo cáo các vụ việc liên quan; Kế hoạch số 83/KH-SGDĐT, ngày 19/5/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về tổ chức hoạt động hè năm 2023 và công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2023-2024; Công văn 951/SGDĐT-VP, ngày 22/5/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về việc đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh và ứng phó với nắng nóng; tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống đuối nước tại các cơ sở giáo dục.

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ cuối năm học 2022-2023 và tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em trong dịp hè năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng kế hoạch cụ thể về tổ chức các hoạt động hè năm 2023 và công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2023-2024; Triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh và ứng phó với nắng nóng; tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống đuối nước tại các đơn vị trường học theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh¹; thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 4 triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2023², các văn bản của tỉnh, huyện³ về thực hiện các nhiệm vụ cuối năm học 2022-2023 và chuẩn bị năm học 2023-2024.

¹ Công văn 951/SGDĐT-VP, ngày 22/5/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum.

² Thông báo số 84/TB-UBND, ngày 18/5/2023 của Ủy ban nhân dân huyện.

³ Công văn số 942/SGDĐT-VP ngày 20/5/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tổng kết năm học 2022-2023; Kế hoạch số 155/KH-UBND, ngày 25/5/2022 về tổ chức hoạt động hè năm 2022 và công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2022-2023; Công văn số 1171/UBND-NV của UBND huyện về V/v điều động, chuyển chuyên đối với viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024; Công văn số 1292/UBND-TCKH của UBND huyện về triển khai thực hiện gói thầu mua sắm trang bị cơ sở, vật chất cho các đơn vị trường học phục vụ năm

- Chỉ đạo các đơn vị trường triển khai thực hiện các nhiệm vụ cuối năm học 2022-2023 và tổ chức các hoạt động trong thời gian nghỉ hè năm 2023 cho học sinh, cụ thể:

+ Chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường, sắp xếp bố trí thời khóa biểu hợp lý, không tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động giáo dục, hoạt động ngoại khóa trong thời điểm nắng nóng gay gắt nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh. Tăng cường nước uống đảm bảo vệ sinh cho giáo viên và học sinh; hướng dẫn học sinh bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bản thân, phòng, chống dịch bệnh trong những ngày nắng nóng.

+ Hoàn thành chương trình giáo dục theo đúng kế hoạch thời gian năm học⁴. Tổ chức họp phụ huynh học sinh cuối năm; Tổ chức tổng kết - khen thưởng thành tích năm học 2022-2023 đảm bảo ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa.

+ Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách của giáo viên, học sinh năm học 2022-2023 đảm bảo quy định.

+ Chỉ đạo tổ chức xét tốt nghiệp đúng quy trình quy định; thực hiện công tác ôn tập cho học sinh lớp 9 năm học 2022-2023 tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 đạt hiệu quả⁵. Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận, yên tâm trong học sinh, cha mẹ học sinh và toàn xã hội về những đổi mới trong công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THPT⁶.

+ Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội và các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.

+ Tăng cường quán triệt, triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước⁷, phòng, chống bạo lực, xâm hại⁸ đối với trẻ em, học sinh. Phối hợp với chính quyền địa phương và các

học 2023-2024; Công văn số 971/UBND-VX, ngày 18/4/2023 của UBND huyện về chỉ đạo hướng dẫn ôn tập cho học sinh lớp 9 năm học 2022-2023 tham gia tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024..

⁴ Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

⁵ Công văn số 971/UBND-VX ngày 18/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc chỉ đạo hướng dẫn ôn tập cho học sinh lớp 9 năm học 2022-2023 tham gia tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024.

⁶ Công văn số 624/UBND-VX ngày 17/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai nhiệm vụ về phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THPT và THPT theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh; Công văn số 2606/UBND-VX ngày 26/9/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phối hợp thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THPT; Công văn số 1116/UBND-VX ngày 11/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phối hợp chỉ đạo triển khai công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THPT, nâng cao chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Đăk Hà.

⁷ Kế hoạch số 201/KH-UBND, ngày 01/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 69/KH-UBND, ngày 15/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Đăk Hà; Công văn 873/UBND-VX, ngày 14/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em; Công văn 184/UBND-VX, ngày 02/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn huyện; Công văn 808/UBND-VX, ngày 04/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn huyện

⁸ Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 10/7/2020 của UBND huyện về Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện Đăk Hà, giai đoạn 2020-2025; Công văn số 3504/UBND-VX, ngày 24/12/2021 của UBND huyện về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong các đơn vị trường học trên địa bàn huyện; Công văn số 971/UBND-VX ngày 26/4/2022 của UBND

đoàn thể trong việc tổ chức quản lý, giám sát, nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp hè và mùa mưa, bão, lũ. Tiếp nhận học sinh trở lại trường học tập sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè.

+ Rà soát các vị trí đất trống khuôn viên trong và ngoài nhà trường, còn khả năng trồng cây xanh, trồng bổ sung, thay thế những cây chết, cây cần cỗi, thực hiện chủ trương mỗi trường học trồng ít nhất 20 cây xanh để đảm bảo cho khuôn viên nhà trường khang trang, tươi mát, xanh, sạch, đẹp. Tổ chức bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường; tĩa cây xanh, cắt cỏ, dọn vệ sinh môi trường sạch sẽ trong và ngoài khuôn viên trường, lớp học; lật úp các dụng cụ có nước đọng phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết, nhất là tại các trường, điểm trường thôn, tổ dân phố.

+ Phân công cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nghỉ hè theo chế độ; phân công trực trường trong dịp nghỉ hè đảm bảo giải quyết các công việc của nhà trường thường xuyên và đột xuất, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền về các nội dung liên quan; bảo quản cơ sở vật chất, khuôn viên nhà trường (*bao gồm các điểm trường thôn*), bảo đảm an ninh trật tự...

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Triển khai tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên toàn huyện. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em bằng nhiều hình thức đặc biệt chú trọng tuyên truyền đến từng đơn vị trường học, lớp học, thôn, tổ dân phố, khu dân cư (*có danh mục tài liệu và đường dẫn theo Công văn 169/TE-CSTE gửi kèm theo*).

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật và tăng cường phối hợp liên ngành trong chỉ đạo công tác phòng tai nạn đuối nước trẻ em tại các xã, thị trấn; đặc biệt lưu ý các địa phương thường xuyên xảy ra các vụ đuối nước trẻ em. Tổng hợp báo cáo nguyên nhân; các biện pháp khắc phục, phòng ngừa và tình hình xử lý đối với các vụ việc đuối nước trẻ em xảy ra tại đơn vị, địa phương (*nếu có*).

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em; Định kỳ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Chỉ đạo Ban quản lý thôn, tổ dân phố phối hợp với Đoàn Thanh niên, các tổ chức đoàn thể thôn, các đơn vị trường học, cùng với cha mẹ học sinh quản lý chặt chẽ con em khi được bàn giao về địa phương. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu, vui chơi... với các nội dung lành mạnh, bổ ích, phù hợp với từng lứa tuổi học sinh.

- Chỉ đạo Ban quản lý thôn, tổ dân phố phối hợp với các đơn vị trường học trên địa bàn, quản lý, bảo quản cơ sở vật chất, tài sản, nhất là các điểm trường thôn, tổ dân phố trong thời gian nghỉ hè.

- Tuyên truyền, quán triệt đến gia đình, phụ huynh, học sinh về thực hiện quyền trẻ em, phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em; ngăn ngừa giảm thiểu các tai nạn thương tích; đuối nước; tai nạn giao thông ở trẻ em và các nguy cơ khác có thể xảy đến cho trẻ em. Rà soát, phát hiện kịp thời các nguy cơ gây tai nạn thương tích trẻ em để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em (*làm rào chắn, cắm biển cảnh báo,...*).

- Thường xuyên cập nhật tình hình tai nạn, thương tích trẻ em xảy ra tại địa phương, đặc biệt các vụ việc nghiêm trọng và báo cáo ngay các trường hợp tử vong do tai nạn, thương tích về UBND huyện (*nếu có*) (*qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội*), trong đó nêu rõ hoàn cảnh xảy ra, địa điểm và nguyên nhân xảy ra tai nạn, thông tin về trẻ em bị tai nạn; các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả, phòng ngừa trước mắt và lâu dài; công tác hỗ trợ của chính quyền địa phương để theo dõi, tổng hợp báo cáo chung.

4. Đề nghị Huyện đoàn chủ trì, phối hợp với ngành Giáo dục triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động theo hè năm 2023 cho đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng ở cơ sở phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; tạo điều kiện cho các em có kỳ nghỉ hè được học tập, vui chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

5. Đề nghị Mặt trận và các tổ chức Hội, đoàn thể huyện: Chỉ đạo Mặt trận và các Hội, đoàn thể xã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích xảy ra đối với trẻ em. Tích cực vận động, định hướng cho đối tượng học sinh, phụ huynh học sinh có con em đã tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng không học tiếp lên trung học phổ thông, học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng không học tiếp lên cao đẳng, đại học tích cực tham gia học nghề để lập thân, lập nghiệp.

6. Đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn: Chỉ đạo các tổ chức Hội, đoàn thể, phối hợp cùng UBND xã/thị trấn, Ban quản lý thôn, tổ dân phố triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích xảy ra đối với trẻ em; chỉ đạo Đoàn Thanh niên phối hợp trong công tác tiếp nhận học sinh về sinh hoạt tại địa phương nhằm đảm bảo kỳ nghỉ hè năm 2023 cho học sinh an toàn, lành mạnh và bổ ích; đồng thời phối hợp trong công tác quản lý cơ sở, vật chất tại các đơn vị trường trên địa bàn.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện (c/đ);
- Các đơn vị trường học trực thuộc (t/h);
- LĐ, CV VP;
- Lưu VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Thị Thương

